

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ ข้อมูลข่าวสารในอาเซียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๔,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) ในการเดินทางไปราชการของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสารในอาเซียน ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเผาและฝุ่น PM 2.5 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาการเผา และฝุ่น PM 2.5 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม รวมถึง กสม. และ สำนักงาน กสม. กับภาคเอกชน ส่วนภาคประชาสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการเสนอและจัดทำร่างกฎหมายอากาศ

๒. เห็นชอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ดังกล่าว รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างกฎหมายสะอาด ตามที่เสนอ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมาย และสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับผิดชอบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒**

ตามที่ กสม. ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบกำหนดจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม

๒๕๖๒ ต่อมาสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง จะเสด็จฯ มารับรางวัลดังกล่าวด้วยพระองค์เอง กสม. ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ที่กำหนดจัดงานในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปก่อนเพื่อรอหมายกำหนดการเสด็จฯ ที่แน่นอน ซึ่งได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินมารับการถวายรางวัลในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและเพื่อให้สมพระเกียรติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณารูปแบบการจัดงานและการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบกำหนดการการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบรูปแบบการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒

๓. อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสกิจกรรม 63M1 - 80508 จำนวน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. มอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๕. ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสกิจกรรม 63M1 - 80507 จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัล และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๖. การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ

ตามที่ผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Representative of Indonesia to ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) ได้มีหนังสือกราบเรียนเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ซึ่งผู้จัดจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ในกรณีนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้สำนักงาน กสม. มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งเลขาธิการ กสม. ได้มอบให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมเห็นควรให้เจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิในการนับถือศาสนาและความเชื่อ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน ในกรณีนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรร

งบประมาณ จำนวน ๗๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน ๒ คน เข้าร่วมการประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ) ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ วรรคสอง และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๗. การจัดการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ๕ ช่วงชั้น และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้พิจารณาเรื่องการจัดการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ๕ ช่วงชั้น และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อขยายขอบเขตของการสัมมนาให้ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้มีมติปรับปรุงแบบและเปลี่ยนชื่อการสัมมนาเป็น “การสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” โดยมีกิจกรรมอย่างสังเขป ดังนี้

๑. กล่าวนำความเป็นมาในการจัดสัมมนาฯ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. กล่าวปาฐกถาและกล่าวเปิดการสัมมนา โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๓. มอบหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ๕ ช่วงชั้น และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแก่หน่วยงานที่ร่วมจัดทำหลักสูตรดังกล่าว และหน่วยงานที่จะนำหลักสูตรดังกล่าวไปดำเนินการขับเคลื่อน

๔. การเสวนา รอบที่ ๑ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : หลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ประกอบด้วยหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาแกนกลาง หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับภาคธุรกิจ และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูง

๕. การเสวนา รอบที่ ๒ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : หลักสูตร/คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ๕ ช่วงชั้น

๖. การมอบประกาศนียบัตรแก่คณะจัดทำหลักสูตรและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาใน ๕ ช่วงชั้น และหลักสูตรสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

๗. การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

๘. กล่าวปิดการสัมมนา โดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการสัมมนานี้ ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นจำนวนประมาณ

๓๐๐ คน

**๘. การประชุม The 2<sup>nd</sup> AICHR Regional Dialogue on Mainstreaming of the Rights to Education in The ASEAN Community ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้พิจารณาศึกษารายงานผลการประชุม The 2<sup>nd</sup> AICHR Regional Dialogue on Mainstreaming of the Rights to Education in The ASEAN Community ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามมติที่ประชุม กสม. ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และนางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาเอกสารดังกล่าวว่า สามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินการของคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาประกอบกับข้อสังเกตของนางสาวสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสรุปผลการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของ AICHR ซึ่งการประชุมดังกล่าว กสม. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ ประกอบกับประเด็นในเอกสารดังกล่าว คณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ดำเนินการอยู่แล้ว ที่ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจึงมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมดังกล่าว

**๙. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว